



บ้านของเรา

ห้องถิ่นของเรา

6 เสา 6 พันธกิจ 6 ยุทธศาสตร์ 36 มาตรการ

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำของภาคใต้

พันธกิจ 6 ด้าน

จัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ	ศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น	บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย	ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพ	ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
---	---	---	---	---	---

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

<p>การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สังคม ชุมชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพได้ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและห่วงแหนท้องถิ่น ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตในพหุสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข ขยายโอกาสการศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีความต้องการ จัดการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 	<p>การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ</p> <p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงระบบการบริหารหน่วยงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดหาทุนเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอ ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก สนับสนุนงานวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมทำวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยโดยเน้นรูปวารสารวิชาการและการจัดประชุม จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย ส่งสมองค์ความรู้ด้านการวิจัยท้องถิ่น สู่ผู้นำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 	<p>การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น</p> <p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการวิชาการ ทั้งการให้ความรู้และการอบรม ตามความต้องการของท้องถิ่นโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานในท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 	<p>การส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ร่วมกับท้องถิ่นในการส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมการวิจัยวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและการอนุรักษ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	<p>การผลิตครูและพัฒนาศึกษภาพบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์และจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย สาขาวิชาตามความต้องการของสังคม คณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบการคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง เข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพครู สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษา และ พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 	<p>การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารการเงิน ทรัพย์สิน การควบคุมต้นทุน และการตรวจสอบภายใน พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดหาและบริหารรายได้ ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษาและบริหารจัดการ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ
---	---	---	--	---	---

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ	ร่วมแรงร่วมใจกันฉันพี่น้อง	บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา
----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------